



## ข่าวประชาสัมพันธ์

### ประธาน กสม. เข้าร่วมประชุมประจำปี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสากล ในการประชุมภาคที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสากล ในการประชุมภาคที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (GANHRI General Meeting Session I : Business and Human Rights) ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นลำดับต้นๆ ของแผนยุทธศาสตร์ปัจจุบัน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles-UNGPs) อย่างกว้างขวางในบริษัทธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ กสม. มีแผนการที่จะจัดงานสัมมนาใหญ่เรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา ในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยร่วมมือกับเครือข่าย UN Global Compact ประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (UNDP- regional office for Asia-Pacific) ซึ่งการสัมมนานี้จะเจาะลึกในการขับเคลื่อนการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ไปสู่การปฏิบัติและมีผลในการบังคับใช้ในประเทศต่อไปอย่างแท้จริง และจะกำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนำหลักการชี้แนะฯ ไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนั้น กสม. จะเชิญผู้แทนจากเครือข่ายธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CSR network in Southeast Asia) และ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commissions on Human Rights - AICHR) ในการมีส่วนร่วมและนำเสนอความคิดในกระบวนการและวิธีการในการแก้ไขประเด็นปัญหาเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับอนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ผ่านมา กสม. ได้มีการหารือกับผู้แทนระดับสูงจากสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเกี่ยวกับความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานและการถอดบทเรียนการทำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศต่างๆ ในเรื่องนี้

กสม. ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเวทีการสัมมนานี้จะช่วยหนุนเสริมให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและความเป็นไปได้ในความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๘ มีนาคม ๒๕๖๐